

# เซชนาเปิดตัว “อมาโต้ สกิน” ย้ำเป็นผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูงนำเข้าจากเกาหลี



เซชนาเปิดตัว “อมาโต้ สกิน” ย้ำเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงนำเข้าจากเกาหลี

มีผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายตอบรับคาดกันยอดขายปี 59 โตกว่า 300 ล้านบาท

เซชนาซัพพลีเมนต์จ่อคิวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด “อมาโต้ สกิน” จุดเด่นเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลีที่  
คุณภาพสูงเทียบเท่าระดับเคาร์ทเตอร์แบรนด์ชั้นนำ ย้ำผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานและการยอมรับในระดับโลก ทั้ง  
ยังเป็นสินค้าส่งออกทั่วเอเชียมากกว่า 1 ล้านชุด มั่นใจผู้บริโภคตอบรับกันยอดขายปี 59 ทะลุ 300 ล้าน

นายธนา ลิ้มปายาระ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซชนา ซัพพลีเมนต์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม  
และความงามแบรนด์อมาโต้ (amado) เปิดเผยถึงแผนการเปิดตัวสินค้าใหม่ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้บริษัทฯ ได้เปิดตัว  
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม “อมาโต้ สกิน” สินค้าดังกล่าวนำเข้าจากประเทศเกาหลี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เลือกนำเข้าจาก  
โรงงานที่ดีที่สุดเกาหลีและมีมาตรฐานการทำงานที่ทั่วโลกไว้วางใจ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกมาขายทั่วเอเชีย  
แล้วกว่า 1 ล้านชุด และมียอดขายกว่า 1,000 ชุดต่อใน 1 เดือน จึงยืนยันได้ว่า “อมาโต้ สกิน” เป็นสินค้าที่มี  
คุณภาพและความปลอดภัยสูง บริษัทฯ จึงตัดสินใจนำเข้าเพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยมีโอกาสได้ใช้เครื่องสำอาง  
งค์คุณภาพดีที่สุด และต้องการให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด โดยเชื่อว่าสินค้าประเภทสกินแคร์ทั้ง 3  
ประเภทที่นำเข้าจากประเทศเกาหลี จะได้รับความสนใจจากตัวแทนจำหน่ายและผู้บริโภคเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็น  
สินค้าพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดูแลผิวหน้า และคาดว่าสินค้ากลุ่มดังกล่าวจะสามารถสร้างยอดขายในปี 2559 ทำให้ผล  
ประกอบการโดยรวมกว่า 300 ล้านบาท

สำหรับจุดเด่นของสินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลี “อมาโต้ สกิน” นั้นเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์เพื่อผิวหน้าโดยเฉพาะ  
ะ ด้วยส่วนผสมที่ช่วยบำรุงและดูแลผิวระดับเคาร์ทเตอร์แบรนด์ชั้นนำ ทั้งนี้ Amado Skin 1 ชุดมีทั้งหมด 3  
ผลิตภัณฑ์คือ 1.อมาโต้ ไวท์เทนนิ่ง สกิน บูสเตอร์ Amado whitening skin booster มีส่วนผสมของไวท์เทนนิ่ง  
และผงไข่มุกคุณภาพสูง เพื่อนำมาเบาซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็ว และช่วยคืนความกระจ่างใสให้ผิวอย่างเป็น  
ธรรมชาติ พร้อมทั้งช่วยเตรียมผิวให้พร้อมรับการบำรุงในขั้นตอนต่อไป 2. อมาโต้ ไวท์เทนนิ่ง เอสเซนซ์ Amado  
whitening essence มีส่วนผสมของกลูต้าไธโอนและผงไข่มุก พร้อมทั้งวิตามินแคปซูลเข้มข้นที่ช่วยให้เนื้อเอ  
สเซนซ์ซึมสู่ผิวได้อย่างรวดเร็ว 3.อมาโต้ ไวท์เทนนิ่ง ครีม Amado whitening cream เป็นไวท์เทนนิ่งครีมที่มี  
คุณภาพสูง มีส่วนผสมหลักจากกลูต้าไธโอนและผงไข่มุก ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ หรือต้องการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทรศัพท์ 081-440-5000, 081-949-5000 ,  
www.facebook.com/chaintana, Line : amadooffice1 / amadooffice2

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ PR BOOM โทร 081-191-6779 คุณปัญญา โทร.0  
81-438-7353 คุณมนัสวิน